

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌK WANG**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngok Wang, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

Thực hiện công văn số 3222/UBND-DT, ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Ủy ban nhân dân xã Ngok Wang báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, LÃNH ĐẠO QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI KẾT LUẬN 65/KL-TW CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

Quán triệt, phổ biến Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị rộng rãi trong cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã qua hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, họp thôn... nâng cao nhận thức người dân vùng DTTS củng cố niềm tin đối với Đảng và Nhà nước trong triển khai các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân...

Hàng năm, lồng ghép nội dung Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn Tỉnh Kon Tum, Kết luận số 1202-KL/TU, ngày 21/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 02-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn Tỉnh Kon Tum trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, các phong trào thi đua, các cuộc vận động hàng năm, UBND các xã như: phong trào xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...

II. XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

Từ năm 2019 đến nay, thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã cụ thể hóa và chỉ đạo các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện; ban

hành các văn bản triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã¹.

Xác định rõ công tác dân tộc và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của xã nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng, tạo điều kiện để đồng bào DTTS, nhất là những hộ nghèo, thuộc thôn đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xã Ngọc Wang đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tiến độ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ trong dân.

III. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG ĐỊA BÀN DTTS TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Đặc điểm, tình hình địa phương.

Xã Ngọc Wang được thành lập ngày 22/11/1996 có 7 thôn trong đó có 6 thôn DTTS, dân số 1164 hộ, 5.694 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số 4.401 người chiếm 75% dân số, hộ nghèo 70 hộ chiếm 6,1%, hộ cận nghèo 35 hộ chiếm 3,75% dân số toàn xã.

2. Khái quát về tình hình kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị; tư tưởng, tâm trạng đồng bào dân tộc thiểu số

- Về kinh tế: Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & miền núi...

- Đời sống: Tình hình sản xuất và đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã cơ bản ổn định; sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo gieo cấy, chăm sóc lúa và cây hoa màu đảm bảo đúng khung thời vụ. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Văn hoá: Thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động mang tính thời sự trên địa bàn. Tính đến nay, toàn xã có 7/7 thôn được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa theo Nghị định 122/NĐ-CP đạt 100% và 977 hộ được công nhận danh hiệu GDVH đạt 83,9%.

- An ninh chính trị: Tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc được ổn định và giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tình hình

¹ Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 02/8/2022 của UBND xã về triển khai thực hiện Chương trình số 47-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 04/10/2022 của UBND xã về thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 03/10/2022 của UBND xã về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 6/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum (khóa XVI) về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 189/CV-UBND, ngày 03/10/2022 của UBND xã về đăng ký danh mục đầu tư thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 18/4/2022 của UBND xã về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ngọc Wang năm 2022.

an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc cơ bản ổn định. Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được duy trì thường xuyên, chủ động nắm bắt, dự báo sát tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

- Tư tưởng: Cán bộ và Nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn tin tưởng và đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, từ năm 2019 đến nay, đồng bào DTTS luôn được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền về các chế độ, chính sách dân tộc. Do đó luôn ổn định về tư tưởng, chính trị, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tâm trạng đồng bào DTTS: Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn yên tâm phát triển sản xuất, cùng với sự lãnh đạo của địa phương, các thôn tuyên truyền Nhân dân luôn phấn đấu làm giàu chính đáng, tham gia các Chương trình, dự án giảm nghèo hàng năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, do đó tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo kế hoạch huyện giao.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực vượt qua những khó khăn, đồng bào các DTTS trên địa bàn xã đã tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó góp phần quan trọng vào những kết quả, thành tựu mà xã đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Năm 2022 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG KẾT LUẬN 65/KL-TW VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY

1. Tình hình thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại mục 4, Kết luận số 65-KL/TW

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 65-KL/TW

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân tộc của Đảng trong tình hình mới. Trong tình hình hiện nay, chính sách dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm cả về vật chất và tinh thần; Cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức sâu sắc về chiến lược phát triển vùng DTTS và miền núi trong tình hình mới; hằng năm UBND xã phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tổ chức các Hội nghị tập huấn tuyên truyền về các chính sách dân tộc như Hội nghị tuyên truyền về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS; tuyên truyền về nếp sống văn hoá; tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức; tổ chức tuyên truyền các chính sách mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã luôn tin tưởng vào đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống sinh hoạt, từng bước ổn định cuộc sống.

1.2. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn.

Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban nhân dân xã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chương trình dự án, đề án; triển khai đạt hiệu quả các dự án thuộc chính sách vùng DTTS; triển khai các chính sách kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn vùng DTTS và miền núi².

1.3. Về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa- xã hội

- Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang đã giảm bớt những khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và sản xuất. Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường ô tô từ xã đến các thôn đồng bào DTTS; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài truyền thanh.

- Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được triển khai đồng bộ, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và ủng hộ từ Nhân dân. Xã Ngọc Wang đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022, thôn Kon Stiu II đạt thôn Nông thôn mới trong năm 2022.

- Triển khai các phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung sức xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu", "Xây dựng con đường tự quản", ... được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và phát triển rộng khắp."

- Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, vay vốn ngân hàng chính sách... đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình DTTS đầu tư cho phát triển sản xuất chăn nuôi, góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững.

- Giáo dục - đào tạo phát triển cả về mạng lưới trường lớp, số lượng và chất lượng được nâng lên, tiếp tục đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu, quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục. Đến nay, xã có 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Công tác khám chữa bệnh được nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị tại địa phương; công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì, các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đảm bảo. Tỷ lệ người dân vùng DTTS tham gia BHYT là trên 91,26%.

² Quyết định số 319/QĐ-UBND, ngày 01/11/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 27/10/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 12/10/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 07/10/2022 của UBND xã; Công văn số 189/UBND-VHXX, ngày 03/10/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 03/10/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 23/9/2022 của UBND xã; Công văn số 171/CV-UBND, ngày 20/9/2022 của UBND xã; Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 21/6/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 09/6/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 06/6/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 06/6/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 03/6/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 31/5/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 24/5/2022 của UBND xã Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) năm 2022; Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 24/5/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 12/5/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 18/4/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 21/3/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 07/3/2022 của UBND xã; Công văn số 08/CV-UBND, ngày 11/10/2022 của UBND xã; Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 13/9/2022 của UBND xã

- Bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy và phát triển các giá trị văn hóa của các dân tộc được phát huy. Các giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy như: khôi phục các lễ hội truyền thống, tham gia ngày hội văn hóa của các dân tộc, thành lập các đội văn nghệ truyền thống thôn Kon Jri, tổ chức các lớp truyền dạy công chiêng, xoang và các nghề truyền thống cho thế hệ trẻ được duy trì.

1.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS

- Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn Người có uy tín vùng DTTS không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước mà còn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; xóa bỏ hủ tục lạc hậu...

1.5. Kết quả việc xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh nhân dân

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thôn vùng dân tộc được đảm bảo. Tinh thần đoàn kết khối các dân tộc được duy trì và tăng cường, Công tác xây dựng, củng cố, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được chú trọng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề nổi lên, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Tình hình tôn giáo trong đồng bào dân tộc được đảm bảo, không có những vấn đề phức tạp diễn ra.

1.6. Về đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc, công tác vận động đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Chú trọng đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ; bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp với tỷ lệ dân số là người DTTS ở địa phương.

- Động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên trong phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.

2. Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách, các đề án, dự án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

- Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch, chương trình công tác năm 2022-2023 để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, HĐND xã, UBND huyện về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn xã. Chủ động phối hợp triển khai rà soát đăng ký các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 -2030. Thành lập Ban chỉ đạo các CTMTQG xã Ngọc Wang, giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 211/QĐ-UBND Ngày 25/4/2022, do đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng ban chỉ đạo; Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 212/QĐ-UBND, ngày

26/4/2022 của UBND xã Ngọc Wang và Thông báo phân công nhiệm vụ số 25/TB-BCĐ, ngày 09/5/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã; Bên cạnh đó. Ủy ban MTTQVN xã chủ trì tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã; đồng thời thành lập Ban giám sát của cộng đồng xã giai đoạn 2022-2025 để thực hiện theo quy định.

- Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhiều phong trào, mô hình với cách làm hay, phù hợp đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, tự lực vươn lên trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Ban quản lý thôn Kon Jri tổ chức ban giao và nhân rộng Mô hình nuôi dê³; Mô hình nhặt rác⁴; Mô hình cải tạo vườn tạp⁵; Mô hình tổ hợp tác trồng cây ăn trái⁶. Tiếp tục tuyên truyền, vận động tập thể, cá nhân hộ gia đình chủ động đăng ký, xây dựng mô hình như trồng cây ăn quả trong vườn tạp; thấp điện công lộ; Làm hàng rào xanh, tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng sáng Xanh-Sạch - Đẹp; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trồng cây ăn trái; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn với Chương trình mỗi thôn một mô hình, mỗi hộ gia đình có vườn rau sạch và chăn nuôi súc, gia cầm để cải thiện cuộc sống gia đình vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Nhìn chung, tình hình kinh tế - đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn xã từ năm 2019 đến nay tương đối ổn định; việc hỗ trợ các chính sách được tổ chức triển khai thực hiện khá tốt; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc ổn định. Công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các nhiệm vụ của công tác dân tộc được giao đều hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

2. Thuận lợi

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân tộc trên địa bàn và nhận thức của Nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số về công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện tốt Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị đã góp phần tạo sự thống nhất trong Nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng cho đồng bào các dân tộc có cơ hội tiếp tục phát triển và hội nhập, xây dựng cơ bản được chú trọng, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội

³ Hộ A Ngim chuyên 01 con dê mẹ cho Bà Y Xăng, thuộc hộ nghèo

⁴ Ban thường trực UBMTTVN xã thành lập.

⁵ Thôn Kon Stiu II, Kon Gu I,

⁶ Hội LHPN thành lập

được đảm bảo đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

2.1. Khó khăn

- Nguồn lực đầu tư để thực hiện các chính sách dân tộc, nhất là ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến việc bố trí vốn để thực hiện các chính sách dân tộc, trong khi số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.

- Có 02 thôn DTTS trên địa bàn xã không thuộc thôn ĐBKK nên không được thụ hưởng các nội dung Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

2.2. Nguyên nhân:

Đời sống đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí chưa cao, xuất phát điểm về kinh tế thấp, nhiều phong tục trong sản xuất và đời sống tồn tại, ảnh hưởng đến khả năng hội nhập và sự phát triển chung. Vùng dân tộc thiểu số lại rộng, địa bàn cư trú xa trung tâm xã.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 VÀ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của các ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tỉnh Kon Tum. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số tự giác, tự lực xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa ổn định và bền đẹp, vừa kế thừa giá trị truyền thống của dân tộc mình vừa thích ứng với giá trị hiện đại, văn minh, phát triển.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; quy hoạch phát triển sản xuất với quy mô phù hợp, tăng hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư theo các chương trình, dự án để xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất hạ tầng giao thông, thủy lợi; gắn phát triển kinh tế với thực hiện các chính sách đặc thù vùng DTTS.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đặc biệt là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển du lịch, nông nghiệp để thu hút đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá bản sắc dân tộc bao gồm tiếng nói, dân ca, dân vũ, lễ hội, nhà rông, nghề truyền thống, đan lát...

- Đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nêu cao ý chí cách mạng, cần cù lao động, không trông chờ ỷ lại, quyết tâm vượt khó, không cam

chịu đói nghèo, có ý thức làm giàu chính đáng và xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn, khu dân cư, làng.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Phòng Dân tộc huyện;
- Lưu: VT, VHXXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Đạt